

จ. กลุ่มภาคสังคม

สภาพปัญหา	แนวทางแก้ไขปัญหา	ข้อเสนอแนะอื่นๆ	แหล่งที่มา
<p><u>แนวทางปฏิรูปทาง</u> <u>การเมือง</u></p> <p>1. การเมืองขนาดใหญ่ที่มีปัญหา ส่งผลให้เกิดปัญหา มาสู่ในพื้นที่ และชุมชน ผู้คนในสังคมต่างทะเลาะ กันแค่เพียงความคิดเห็น ทางการเมืองที่แตกต่างกัน นักการเมืองยังมุ่งหวัง ประโยชน์ส่วนตัวเสีย มากกว่าที่จะช่วยเหลือ ประชาชน</p> <p>2. การเมืองแบ่งแยกเป็น ฝ่าย เกิดการแย่ง ผลประโยชน์ เกิดข้อ ขัดแย้งที่ทวีความรุนแรง มากขึ้น ยึดประโยชน์ ส่วนตัวและพวกพ้องเป็น หลัก ขาดหลักการและ เหตุผล ไม่ยึดถือความ ถูกต้อง เอาแต่ความถูกใจ ไม่เคารพกฎหมายและ กติกาในสังคม</p>	<p>1. ควรจะมีกิจกรรมดีๆ ลงมาสู่ชุมชน สร้างบรรทัดฐานที่ดีให้กับ นักการเมือง ประชาชนต้องได้รับ ข่าวสารข้อมูลทางการเมืองอย่าง ถูกต้อง ลดการบิดเบือนจากสื่อ ต่างๆ</p> <p>2. ขจัดความคิดและระบบอุปถัมภ์ ในสังคมไทย สร้างความรู้ทาง การเมืองที่ดีให้กับประชาชน ยกเลิกระบบของนักการเมืองที่ต้อง สังกัดพรรค เพราะจะทำให้ นักการเมืองไม่เป็นตัวของตัวเอง</p> <p>3. ปลุกฝังจิตสำนึกให้มีความรัก ชาติ สร้างความรู้ ความเข้าใจใน ระบบการเมืองการปกครองของ ประเทศอย่างถูกต้อง</p> <p>4. ต้องปลุกจิตสำนึกของคนที่จะมา เป็นผู้นำประเทศและนักการเมือง ต้องมีความคิด มีวิสัยทัศน์ และวิธี บริหารประเทศ ที่สามารถพัฒนา ประเทศ ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้ทั้งในระยะสั้นและ ในระยะยาว เป็นที่ยอมรับของ นานาอารยประเทศ</p>	<p>1. ควรจะมีการประชาสัมพันธ์บ่อยๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ</p> <p>2. แก้ไขกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ ให้กับนักการเมือง ปิดช่องทางการ หาผลประโยชน์ของนักการเมือง โดยสร้างกฎหมายที่ประชาชน สามารถตรวจสอบ และสามารถ รักษาความปลอดภัยในชีวิตของ ประชาชนได้</p>	<p>กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม ข้าราชการ ประชาชน แกน นำการเมือง กลุ่ม เอกชน</p>
<p><u>แนวทางปฏิรูปทางการ</u> <u>สร้างมาตรฐานทาง</u> <u>จริยธรรมของผู้บริหาร</u> <u>ประเทศ</u></p> <p>1. ข้าราชการยังคงเน้น ทำงานให้กับนักการเมือง มากกว่าที่จะทำงานให้กับ ประชาชน เหตุเพราะว่า อาจกลัวโดนย้าย หรือ อำนาจ ต่างๆที่</p>	<p>สร้างภูมิคุ้มกันให้กับข้าราชการ เพราะถือว่าข้าราชการเป็น คนทำงานให้นักการเมือง หรือผู้นำ ในประเทศ มิให้ข้าราชการต้องถูก บังคับการทำงานที่ผิดจริยธรรม</p>	<p>แก้กฎหมายของนักการเมืองที่ต้อง สังกัดพรรค ทำให้นักการเมืองไม่ เป็นตัวของตัวเอง</p>	

<p>นักการเมืองพึงมี ทำให้ข้าราชการต้องคอยทำงานช่วยเหลือนักการเมืองในทางที่ผิด</p> <p>2. นักการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร การทำงานยังคงยึดผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง ขาดจริยธรรมที่ดี ยึดติดกับมติของพรรค โดยขาดการเป็นตัวตนของตัวเอง</p>			
<p><u>แนวทางปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม</u></p> <p>1. ผู้พิพากศาล ถูกคุกคาม มีการกดดันการทำงานของผู้พิพากศาล ทำให้การทำงานต้องเอนเอียง หรือการตัดสินที่ไม่เป็นธรรม ไม่ถูกต้อง</p> <p>2. กระบวนการยุติธรรมไม่เป็นไปตามข้อกฎหมาย มีการบิดเบือนเกือบทุกระดับชั้น โดยคำสั่งนักการเมือง มีการวิ่งเต้นช่วยเหลือหรือล้มคดีความต่างๆ ทำให้กระบวนการยุติธรรมบิดเบือนไป</p> <p>3. การพิจารณาคดีบางคดีมีความล่าช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์</p>	<p>1. ค้นหา คัดเลือก ผู้ที่ทำหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม โดยเลือกคนที่ดี และมีคนให้ความเคารพในความถูกต้อง สร้างกระบวนการคุ้มกันให้กับผู้ทำหน้าที่ มีการชี้แจงต่อประชาชนในการตัดสินคดีต่างๆ</p> <p>3. สร้างความคุ้มกันให้กับกระบวนการยุติธรรม ให้ผู้พิพากษาทำงานอย่างโปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม โดยปราศจากการแทรกแซงจากอำนาจภายนอก สร้างมาตรฐานที่ดี</p>	<p>รื้อฟื้นคดีทางการเมืองที่สร้างความแตกแยก สร้างจุดร่วม ข้อบังคับระเบียบ ไปในทิศทางเดียวกัน</p>	
<p><u>แนวทางปฏิรูป การบริหารราชการแผ่นดิน</u></p> <p>1. งบประมาณที่จัดสรรให้ท้องถิ่นยังมีน้อย ในแต่ละปีทำให้ท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่างได้มาก เกิดความล่าช้าในการ</p>	<p>แยกการทำงาน ระหว่างจังหวัด กับ อบจ. ให้ชัดเจน อาจสนับสนุนงบประมาณของท้องถิ่นลงมา อบจ. โดยตรง อบจ. มีหน้าที่กระจายอำนาจและงบประมาณให้กับ</p>	<p>เพิ่มงบประมาณให้กับท้องถิ่น ลดบทบาทเรื่องต่างๆของส่วนภูมิภาค แต่ยังคงไว้ซึ่งส่วนภูมิภาคที่มีหน้าที่ให้คำแนะนำหรือช่วยการปฏิบัติงานตามนโยบาย</p>	

<p>พัฒนา งบประมาณกระจุก อยู่ที่ส่วนกลาง ซึ่ง หน่วยงานส่วนกลาง ดำเนินการเอง โดยไม่รู้ ว่าอันไหนเร่งด่วนหรือมีความ จำเป็น</p> <p>2.การทำงานมีความล่าช้า เพราะมีความซ้ำซ้อนของ การทำงาน ระหว่าง ส่วนกลาง และส่วน ท้องถิ่น การกระจาย อำนาจยังมีน้อย งบประมาณหรือแนว ทางการพัฒนายังต้อง อ้างอิงจากส่วนกลาง ทำให้ ท้องถิ่นไม่สามารถ พัฒนาตามวิถีชีวิตของ ตนเองได้ ต้องตาม นโยบายของรัฐบาล</p>	<p>ท้องถิ่นในระดับต่างๆ ตามที่สมควร</p>		
<p><u>แนวทางปฏิรูปการทุจริต</u></p> <p>1. ภาคสังคมยังเข้ามามี ส่วนในการแก้ไขปัญหา น้อยมาก</p> <p>2. ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่ระดับรัฐบาล มา จนถึงระดับท้องถิ่นใน ระบบการเมืองของ ประเทศไทย คือวิธีการเข้า สู่อำนาจมีการใช้วิธีการ ต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง อำนาจเมื่อเข้าสู่อำนาจก็ ต้องการถอนทุนคืน</p> <p>3. การแสวงหา ผลประโยชน์ใช้อำนาจไม่ ชอบธรรม</p>	<p>1. ภาคสังคมมีส่วนร่วมในการเพิ่ม มาตรฐานตรวจสอบและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ผ่าน หน่วยงาน ปปช. ให้มากขึ้น</p> <p>2. การคุ้มครองประชาชนหรือผู้ แจ้งเบาะแสควรมาตรการในการ คุ้มครองที่มีหลักประกัน</p> <p>3. ภาคสังคมต้องมีส่วนร่วมและ สามารถเข้าถึงในกระบวนการ ตรวจสอบและการป้องกันและการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ร่วมกับองค์กรภาครัฐมากขึ้นในทุก ระดับ</p> <p>4. ให้มีการตรวจสอบบัญชี ทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง อย่างจริงจัง</p>	<p>ภาคสังคมต้องมีส่วนร่วมและ สามารถเข้าถึงในกระบวนการ ตรวจสอบและการป้องกันและการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ร่วมกับองค์กรภาครัฐมากขึ้นในทุก ระดับ</p>	

<p><u>แนวทางปฏิรูปการศึกษา</u></p> <p>1. ภาคสังคมยังเข้ามามีส่วนในการแก้ไขปัญหา น้อยมาก</p> <p>2. การศึกษาในประเทศไทยไม่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการศึกษาอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุผลทางการเมือง จึงมีผลกระทบมาถึงเด็กนักเรียน ที่ต้องปรับวิธีการเรียนการสอนตลอดเวลา ทำให้การศึกษาไทยไม่พัฒนา รวมถึงบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอน เปลี่ยนไปจากอดีตที่เคยทุ่มเทในการเรียนการสอน แต่ปัจจุบันสถานศึกษามีการประเมินต่างๆ ซึ่งเน้นในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อประเมินครูผู้สอนเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้ครูผู้สอนมีเวลาในการเอาใจใส่นักเรียนไม่พอเท่าที่ควร</p>	<p>1. ต้องมีตัวแทนที่มีความรู้ด้านการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่น เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน</p> <p>2. ต้องให้การศึกษาเป็นนโยบายระดับชาติ มีการวางแผนระยะยาว ห้ามมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการศึกษา ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนชั่วคราวทางการเมืองก็ตาม</p>	<p>ควรมีครูพิเศษที่มาจากภาคสังคม เข้ามาร่วมบริหารการศึกษาในพื้นที่</p>	
<p><u>แนวทางปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ</u></p> <p>1. ขาดการรวมกลุ่มการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีปริมาณและคุณภาพที่สูงขึ้น</p> <p>2. การประกอบอาชีพของคนไทยมีการปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล ที่พลัดเปลี่ยนกันบริหารประเทศ ไม่มีการวางรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืน คน</p>	<p>1. ควรให้การสนับสนุนซื้อสินค้าการเกษตรของคนในท้องถิ่น</p> <p>2. รวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน เพื่อเป็นที่จำหน่ายสินค้า และผลผลิตที่ได้ของกลุ่มเพื่อจะได้มีอำนาจต่อรองในตลาด และสามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สูง</p> <p>3. ให้การสนับสนุนงบประมาณกับสหกรณ์ชุมชน ให้การสนับสนุนการ</p>		

<p>ประกอบอาชีพต่างๆ ต้องทำตามนโยบายใหม่</p> <p>3. ปัญหาการจัดสรรที่ดินเกษตรกรไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง มีการเช่าที่ดินทำกิน</p> <p>4. ราคาผลผลิตตกต่ำ เครื่องมือแพง เช่น ต้นทุนการผลิตสูง ปุ๋ย ยา วัสดุทางการเกษตร รายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ</p>	<p>วิจัยและพัฒนาด้านผลผลิตให้มากขึ้น อบรมอาชีพเสริม เพื่อหารายได้เพิ่มเติมแก่ผู้มีรายได้น้อย</p> <p>4. จำกัดการถือครองที่ดินทางการเกษตรสำหรับผู้ที่มีที่ดินให้ผู้อื่นเช่าโดยจัดเก็บภาษีให้สูงสำหรับที่ดินว่างเปล่าจัดการภาษีเกษตรกรให้สอดคล้องกับรายได้เกษตรกร ประกันราคาพืชผลเกษตร ควบคุมราคา ลดราคาปุ๋ยยา เครื่องมือวัสดุทางการเกษตร ลดราคาน้ำมัน การขนส่ง สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพที่มั่นคง ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความรู้การผลิต การใช้เทคโนโลยี ที่ถูกต้อง</p>		
<p><u>แนวทางปฏิรูปด้านข้อมูลข่าวสาร</u></p> <p>1. การรับข้อมูลข่าวสารส่วนมากรับมาจากสื่อโทรทัศน์และวิทยุส่วนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการยังมีน้อย</p> <p>2. ปัจจุบันประชาชนยังขาดความรู้เรื่องข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการ โดยไม่กล้าที่จะตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>ความเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้มากกว่านี้</p>	<p>1. ปรับปรุงกระบวนการให้ข้อมูลข่าวสารให้เป็นจริงและข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการควบคุมสื่อ</p>	
<p><u>แนวทางปฏิรูปความเหลื่อมล้ำทางการเมือง</u></p> <p>1. ปัญหาด้านการเมืองทำให้มีปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมทำให้เกิดการชะลอตัวในทุกๆด้าน</p> <p>2. ในด้านการเมืองมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและทำ</p>	<p>จัดการปัญหาด้านความรุนแรงในการเมืองเพื่อจะพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆต่อไป</p>	<p>จัดตั้งหน่วยงานเพื่อจัดการกับปัญหาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเพื่อให้เดินหน้าสู่ความเจริญต่อไป</p>	

<p>ให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัญหาการเมือง ทำให้กระบวนการทำงานและการปฏิบัติงานชะลอและล่าช้า ส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจประชาชนตกงานไม่มีงานทำขาดรายได้ การค้าขายชะลอตัว ประชาชนใช้จ่ายน้อยลง</p>			
<p><u>แนวทางปฏิรูปด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u></p> <p>1. บุคคลบางกลุ่มได้หาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของส่วนรวมโดยไม่มีผู้ใดควบคุมดูแล</p> <p>2. ทรัพยากรธรรมชาติขาดการดูแลเอาใจใส่จากหน่วยงานของภาครัฐและไม่มีผู้บุกรุกและหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของส่วนรวม ในระดับพื้นที่ที่ไม่มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรง เวลามีปัญหาจึงไม่ค่อยได้รับการแก้ไข</p> <p>3. มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม สร้างผลกระทบต่อสุขภาพชุมชนในเรื่องของเสีย กลิ่น</p>	<p>1. จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่และพัฒนาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวม</p> <p>2. กำหนดค่ามาตรฐานอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น และต้องควบคุมดูแลการปฏิบัติอย่างเข้มงวด</p>	<p>1. มีการพัฒนาให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในพื้นที่เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดแก่ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ</p> <p>2. ต้องมีการจัดวางระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้เป็นไปด้วยความสอดคล้องกันและจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญในประเทศให้ประชาชนใช้ได้อย่างเท่าเทียม</p>	

